

ของฝากจาก พระเทพญาณโมลี วัดตานีนรสโมสร ปัตตานี

โลกธรรมนิทาน
อย่าเชื่อดอกไม้ให้ ถึงดู
ลิ่งว่ามิ่งขู่ก็ บ่อมรู้
เป็นมนุษย์ไม่อดดู ทวยเทพ บ้างฤ
อิทธิฤทธิ์ไหนจักสู้ หักล้างสามัคคี
อิทธิฤทธิ์ พจนานุกรมให้ความ
หมายว่า อำนาจศักดิ์สิทธิ์ ความเจริญ
ความสำเร็จ ความงอกงาม เป็นไฉน
คือคำที่มีรูปต่างกันแต่มีความหมาย
เหมือนกัน ต่างจากคำเป็นไฉน
คือคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่มีความ
หมายต่างกัน เมื่อมีแก่ผู้ใดทำให้ผู้
นั้นปรารถนามีอำนาจอยากเป็นใหญ่
ในโลก สามัคคี ตามพจนานุกรมให้ความ
จำกัดความว่า ความพร้อมเพรียงกัน
ความปรองดองกัน เป็นคุณธรรมมี
เป็นที่เกรงขาม สามารถทำกิจทุกอย่าง
ให้สำเร็จ และนำความสุขมาให้ เมื่ออิทธิ
ฤทธิ์กับสามัคคี ประจันหน้ากันเข้า
ฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายแพ้และชนะ โปรด
ได้ติดตามเรื่องดังต่อไปนี้

ในปี พ.ศ. ๒๔๘๓ สงคราม
โลกครั้งที่ ๒ กำลังเข้าสู่ขั้นวิกฤตร้าย
แรง เบนเชอร์แลนค์ เบลเยียม ฝรั่งเศส
และประเทศอื่น ๆ ในยุโรปกลาง ทัพ
ฮิลเลอร์ยึดครองไว้หมด คงเหลือแต่
เกาะอังกฤษเท่านั้นที่กองทัพนาซี
เตรียมจะบุกขึ้น ขณะนั้นอังกฤษ
ถูกทอดทิ้งอยู่โดดเดี่ยว มีหน้าทหาร
จำนวนแสนกำลังหนีการโจมตีของกองทัพ

เยอรมัน มารอคอยอพยพที่กันเคิร์ก
ประชากรชาวอังกฤษเริ่มท้อแท้หมด
หวังที่จะต่อต้านเยอรมันได้ ทั้งถูกฮิต
เลอร์สั่ง วิ ๒-๓ บอมเกาะผู้คนล้ม
ตาย ทรัพย์สินบัติเสียหายประมาณค่ามิ
ได้ คนสำคัญหลายคนในรัฐสภาถูก
แนว ๕ ของเยอรมัน “ต้มตุ๋น” เสียจน
สุด ตามแผนที่นาซีได้วางแผนไว้ คน
ส่วนใหญ่พากันเห็นว่า “เกาะอังกฤษจะ
ต้องพังพินาศ”

ในช่วงเวลาที่วิกฤต เกาะอังกฤษ
กำลังร่อแร่อยู่มี “อัครินม้าขาว”
หรือในเวลาต่อมาคนอังกฤษเรียกเขา
เหมือน โจนออฟอาร์ค ของอังกฤษ
ก็ปรากฏตัวขึ้นมา คือวินสตันเชอร์
ซิลล์ เพราะ นายกรัฐมนตรีเนวิลแชม
เบอร์เลน ผู้รู้สึกตัวว่าได้ดำเนินวิเทโศ
บายผิดพลาดไปแล้ว ได้กราบบังคมทูล
เสนอบริการให้เชอร์ซิลล์ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี
แทน ทั้งนี้เพราะเชอร์ซิลล์เคยเป็นผู้
เรียกร้องให้รัฐบาลรีบเร่งปรับปรุงกอง
ทัพ เพื่อรับมือกับฮิตเลอร์มาแต่ต้น เชอร์
ซิลล์คนแรกเป็นผู้ที่มองเห็นมหันตภัย
ของฮิตเลอร์ ว่าจะเป็นผู้ก่อวินาศกรรม
ภาพของยุโรป และได้เคยปราศรัยเดือน
รัฐบาลในโอกาสต่าง ๆ หลายครั้ง คร
งนี้แสดงให้เห็นน้ำใจกว้างของรัฐบุรุษใน
แบบบริสุทธิ ถึงแม้ในทางส่วนตัวจะ
เคยโต้เถียงกันมาอย่างเผ็ดร้อน เพราะ

ทัศนคติไม่ตรงกัน แต่เพื่อความอยู่รอด
ของชาติและประชาชน เนวิล แชมเบอร์
เลนจำเป็นต้องเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่สุด
ในช่วงวิกฤตนั้น ขึ้นเป็นผู้นำ แม้ว่าเคย
เป็นคู่แข่งกันมา ชนิดอย่างที่ไม่
อยากมองเห็น พระเจ้าจอร์จที่ ๖ ทรง
โปรดตั้งให้วินสตัน เชอร์ซิลล์ รั
บตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งแรก
พ.ศ. ๒๔๘๓ มีอายุขณะนั้น ๖๕ ปี เป็น
เวลาที่อังกฤษประสบบรมสุขสงครามถึง
ขั้นวิกฤต การเข้ารับตำแหน่งสูงสุดและ
กำลังมีการหนีกองด้วยอายุผู้นี้ ตาม
ปรกติย่อมไม่มีผู้ใดบริหารงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ในการปราศรัยต่อรัฐ
สภาครั้งแรก เชอร์ซิลล์ได้กล่าวสุน
ทรพจน์อันเป็นที่จับใจของรัฐบาลและ
ประชาชนทั่วไปว่า “ข้าพเจ้าไม่มีอะไร
ให้ท่าน นอกจากเลือด งานหนัก น้ำ
ตา และหยาดเหงื่อ” อีกครั้งหนึ่ง หลัง
จากทหารอังกฤษถูกตีถอยร่นมา และ
อพยพทหารจำนวนประมาณ ๓๐๐,๐๐๐
เศษ ออกจากกันเคิร์กได้สำเร็จ เชอร์
ซิลล์ได้แถลงต่อสภาให้ทราบ
ว่า “เกาะอังกฤษอยู่ในวิสัยที่กองทัพนาซี
อาจบุกได้” เขากล่าวเป็นทำนองใส่หน้า
ฮิตเลอร์ว่า “สงครามมิได้ชนะกันที่
การอพยพเลย เราจะรบกันต่อไป ใน
น่านน้ำ ทะเล และมหาสมุทร เราจะต่อ
สู้ชิงชัยชนะบนเวทด้วยความมั่นใจ
และเข้มแข็งที่กำลังเพิ่มทวีขึ้นทุก

ขณะ เราจะป้องกันเกาะของเรจนถึงที่สุด ไม่ว่าจะต้องทุ่มเทสักเท่าใด เราจะต่อสู้บนชายหาด บนพื้นที่ที่ข้าศึกยกพลขึ้น เราจะรบในทุ่งนา บนถนน รวมทั้งบนเนินเขา เราไม่ยอมจำนนเป็นอันขาด” ประกาศว่าคำปราศรัยของเซอร์ซิลลีได้ประทับใจของชาวอังกฤษอย่างซาบซึ้ง และมอบความไว้วางใจให้เป็นผู้นำอย่างเต็มที่ บัดนี้จิตใจของชนอังกฤษซึ่งเคยท้อแท้หมดหวัง ได้ผืนีกกำลังขึ้นใหม่อย่างเหนียวแน่นพร้อมที่จะรับมือกับฮิตเลอร์ต่อไป

นอกจากนี้ คำกล่าวสุนทรพจน์ของเซอร์ซิลลี มีอิทธิพลก้องกังวานไปถึงศัตรู แผนของฮิตเลอร์ที่จะทำให้อังกฤษยอมแพ้โดยดีนั้น ได้ถูกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ทำลายสิ้นเชิง ฮิตเลอร์คิดว่าเมื่อฝรั่งเศสและประเทศต่าง ๆ ในยุโรปตกอยู่ใต้อำนาจเขาหมดแล้ว อังกฤษที่ถูกทอดทิ้งโดดเดี่ยวจะต้องยอมทำสัญญาสงบศึกโดยดี ยิ่งทหารอังกฤษจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ กว่าคน เพิ่งแตกกระเจิงมาจากดันเคิร์กหยก ๆ และอีกจำนวน ๔๐,๐๐๐ คน ที่ตกเป็นเชลยของเยอรมัน ความพ่ายแพ้ครั้งนี้จะทำให้ชาวอังกฤษขวัญหนีดีฝ่อ ถึงกับร้องเรียกให้รัฐบาลยอมทำสัญญาสงบศึก แต่ว่าทศศิลป์ปลุกใจของเซอร์ซิลลีได้ชาวเขินโลดแล่น เข้าไปในหัวใจของคนชาวอังกฤษอย่างท่วมท้นเสียแล้ว ขบวนการอังกฤษทั้งชาติเปรียบเสมือนน้ำที่กำลังเดือดปุด ๆ ได้ไหลมาชนิกกันเป็นพลังมหาศาลโดยฉับพลัน ทุกคนยืนหยัดพร้อมที่จะต่อสู้การบุกของกองทัพนาซี

เมื่อเหตุการณ์กลับตาลปัตรไปเช่นนั้น ฮิตเลอร์แทบจะถึงกับ “ช็อค”

โดยมีรอชาฮิตเลอร์ได้ออกโรงแถลงการณ์ได้ เชือดคอใก้ให้หลังดู ในสภาไรชส์ตาคของเยอรมัน เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๓ เป็นทำนองชักจูงมิให้ชาวอังกฤษหลงเชื่อการแพ้ฝืนของเซอร์ซิลลีว่า “มิสเตอร์เซอร์ซิลลี เขาต้องการสงคราม ข้าพเจ้าตระหนักดีว่า การได้ตอบของเรา (นาซี) ที่จะตามมา จะยังผลให้มนุษย์ต้องประสบความวิปโยคและความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงแน่นอน สิ่งเหล่านี้คงจะไม่เกิดกับมิสเตอร์เซอร์ซิลลีเพราะเขาจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่ลานดาพร้อมกับภกตทรัพย์และลูกเมีย ซึ่งไปคอยเขาอยู่ก่อนแล้ว แต่ความหายนะอย่างใหญ่หลวง ย่อมบังเกิดแก่เหล่ามนุษย์อื่นเป็นจำนวนล้าน ๆ คน บางทีเซอร์ซิลลีอาจจะซื้อข้าพเจ้าสักครั้งหนึ่ง ถ้าข้าพเจ้าจะบอกว่าคราวนี้แหละอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ของโลก จะต้องถูกทำลาย แต่มันมิใช่เป็นสิ่งปรารถนาของข้าพเจ้าเลย ถ้ายังมีการสู้รบกันต่อไป ก็ต้องมีฝ่ายหนึ่งพินาศไป ในระหว่างคู่ต่อสู้ทั้งสอง แต่ว่าข้าพเจ้าเชื่อเหลือเกินว่า ฝ่ายพินาศจะต้องเป็นอังกฤษแน่ ๆ ในสถานะเช่นนี้ ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นหน้าที่ และมโนธรรมวิงวอนต่อชาวอังกฤษ ที่ข้าพเจ้าสามารถกล่าวเช่นนี้ มิได้หมายความว่าขอเรื่องในฐานะเป็นผู้แพ้ แต่ข้าพเจ้าพูดเพื่อเห็นแก่เหตุผลในฐานะที่เป็นผู้ชนะ เพราะข้าพเจ้าไม่เห็นว่าจะมีเหตุผลใด ๆ ที่จะทำให้การสู้รบจะต้องยืดเยื้อต่อไป” การได้ตอบของฮิตเลอร์ แม้จะแฝงไว้ด้วยจิตวิทยาชั้นสูง และเคลือบด้วยกรรมที่ภาษาไทยเราว่า บัวไม่ให้ช้ำ น้ำไม่ให้ขุ่น แต่ว่าก็สายไปเสียแล้ว

ในระหว่างที่กำลังขมขื่นกับสงคราม เซอร์ซิลลีต้องทำงานอย่างหนัก

หามรุ่งหามค่ำ เพราะเป็นยามที่กองทัพนาซีกำลังจะยกพลบุกเกาะอังกฤษ อยู่ว่าโรยอย่างไร มหาบุรุษใจเพชรที่หาไม่ได้อีกแล้วสำหรับผู้นำ ในการจัดตั้งคณะรัฐบาล เซอร์ซิลลีได้ใช้วิธีชาญฉลาด โดยจัดตั้งรัฐบาลผสม ซึ่งมาจากสามพรรค เซอร์ซิลลีได้คัดเลือกเอาคนสำคัญ ๆ ของพรรคต่าง ๆ ซึ่งเคยดำเนินวิพากษ์วิจารณ์เขา มาร่วมคณะรัฐบาลด้วย เช่น นายแอนโทนีอีเดน แอลเฟรด ดัฟฟูเปอร์ ไรสเคอร์ ฮาลิแฟกซ์ รวมทั้งบุคคลจากพรรคกรรมกรอีกหลายคน เช่น คลีเมนต์ แอดลี และเออร์เบสท์ เบวิน แม้แต่เบนสัน เชมเบอร์เลน ก็มีตำแหน่งในคณะรัฐบาลของเขา เซอร์ซิลลีได้ใช้วิธีเกลี้ยกล่อมคนเหล่านี้และคนสำคัญชาวอังกฤษ ด้วยวาทีสัน ๆ ประโยคเดียว ซึ่งใจ นับเป็นวาทศิลป์อมตะสำหรับนักบริหารระดับโลก ทุกกาลสมัย ว่า

“If we quarrel about yesterday
We shall loose to morrow”

“ถ้าเรามัวทะเลาะกัน ด้วยเรื่องเมื่อวาน

เรื่องของเราในวันนี้ ก็จะพัง
ทลายหมด”

คนอังกฤษที่ประชุมกันอยู่ในที่นั้นพากันตบมือพร้อมเปล่งคำว่า โอ.เค. อ้ายเสืออย่าลอย สู้กับมัน เมื่อเกลี้ยกล่อมให้พร้อมเพรียงสามัคคีกันได้เช่นนี้ เซอร์ซิลลีก็เกิดกำลังใจ จัดทหารจุกช่องโหว่ที่เกรงว่านาซีจะยกพลขึ้นบกเกาะอังกฤษ ที่สุดเยอรมันก็หมดอิทธิฤทธิ์ เพราะมีทัพเรือไม่พร้อมที่จะบุกเกาะอังกฤษได้ ตกสงว่าอิทธิฤทธิ์นาซี ต่อสู้ความสามัคคีของอังกฤษ ไม่ได้ เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ธรรมะชนะอธรรม แล.